

เปิดเวทีค้นหา 'เยาวชนคนเก่ง' แข่ง 'วิทย์-เทคโนโลยี-นวัตกรรม'

เปิดเวที “การประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1” หรือ NSTIF 2021 โดยเป็นการมโนีกำลั งระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.กล่าวว่า สวทช.มีพันธ กิจในด้านการสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับขีดความ สามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยได้ ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชน สำหรับโครงการ NSTIF 2021 จะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ในทุกภูมิภาค ของประเทศ ส่งประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันจาก 2 โครงการ ได้แก่ 1. การประกวดโครงงานของนัก วิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition : YSC) และ 2. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest : NSC) ซึ่งทั้ง 2 โครงการ ได้คัดเลือกผู้ชนะ ในระดับภูมิภาค เพื่อมาเข้าประกวดแข่งขันในรอบ สุดท้ายระดับประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมาได้มี การจัดการแข่งขันแบบ ออนไลน์แล้วสำหรับการ ประกวดโครงงาน ของนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ (YSC) ซึ่งมี ผู้สมัครจากทั่วประเทศ กว่า 1,606 โครงงาน จำนวน 3,988 คน และได้รับทุนสนับสนุนการ พัฒนาโครงงานทั้งสิ้น 285 โครงงาน และผู้ชนะระดับภูมิภาคเข้าประกวด ในรอบชิงชนะเลิศ 62 โครงงาน จากนักเรียน 152 คน และในวันที่ 5 มีนาคมมีการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย (NSC) มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,394 ผลงาน



จาก 3,338 คน ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานจำนวน 543 ผลงาน และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 121 ผลงาน จากนักเรียน นักศึกษา 296 คน โดยทั้ง 2 โครงการภายใต้เวทีการแข่งขัน การประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 โดยจะประกาศรางวัลในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อุทยาน วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

สำหรับผู้ชนะเลิศจากเวที NSTIF 2021 จะเป็นตัวแทน ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน Regeneration International Science and Engineering Fair (Regeneration ISEF) เวทีประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2564.

สาวยายเดี่ยว